

สรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษากลับกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
ในคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมกรรมการ CB 406 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมการศึกษากลับกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษากรณี ผู้บริโภคถูกหลอกหลวงให้ลงทุนโดยไม่จ่ายผลตอบแทน

ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาศึกษากรณีผู้บริโภคถูกหลอกหลวงให้ลงทุน โดยไม่จ่ายผลตอบแทน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้เสนอเรื่อง และคณะ ได้ถูกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งโฆษณาชักชวนให้ลงทุน โดยการสมัครสมาชิก บริษัทฯ อ้างว่าจะนำเงินของสมาชิกไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ และจะให้ผลตอบแทน ในอัตราร้อยละ ๒๕๐ ต่อปี จึงได้มีการนำครอบครัวให้มาร่วมเป็นสมาชิกด้วย ต่อมาบริษัทฯ อ้างว่า ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้ เนื่องจากถูกอายัดบัญชี แต่ยังคงเปิดรับสมาชิกและให้สมาชิกลงทุน เพิ่มเติมกับบริษัทที่ได้มีการจดทะเบียนขึ้นมาใหม่ ขณะนี้มีสมาชิกบางส่วนรวมตัวกันเพื่อแจ้งความ แต่สมาชิกบางส่วนที่ได้ลงทุนเพิ่มเติมยังคงรอค่าตอบแทนตามที่บริษัทฯ กล่าวอ้างว่าจะสามารถ ดำเนินการถอนอายัดบัญชีและนำเงินมาจ่ายให้แก่สมาชิกได้ ซึ่งผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจสืบสวน สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ชี้แจงว่า การกระทำของบริษัทดังกล่าว เข้าข่ายการระดมทุน ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จึงได้ขออนุมัติหมายจับและนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาในชุดแรก หลังจากนั้น ได้มีการสอบปากคำ รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในการ สนับสนุนการกระทำความผิด และได้สรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาผ่านที่ประชุม ของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน โดยมีความเห็นให้ส่งฟ้องในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ พระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสรุปสำนวน ส่งให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ต่อมา ได้มีคำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้โอนคดีดังกล่าวให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านคดีแชร์ลูกโซ่ ดังนั้น กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงไม่มีอำนาจในการสืบสวน สอบสวนต่อไป จึงแนะนำให้ผู้เสียหายดำเนินการร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยียินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณากรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ
ครอบคลุม จึงมีมติให้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

นางสาวธยานี ไทยเจริญ

วิทยาการปฏิบัติการ

ผู้สรุปผลการประชุม

นายปริพันธ์ โตอติแพทย์

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม